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ยกชัน้ปลาทูแม่กลองสู่สากล 
Source - มตชิน (Th) 
 
          เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม ที่หอการค้าจงัหวดัสมุทรสงคราม นายกลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการ
หอการคา้ไทย น าคณะมามอบนโยบายหอการคา้ไทย และตรวจเยีย่มการด าเนินงานของหอการคา้จงัหวดั
สมุทรสงคราม รวมทัง้รบัทราบปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ในพืน้ที่ มนีายสมัพนัธ ์พงษ์พรรณากูล ประธาน
หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 นายอุทัย ด ารงธรรม รองประธานหอการค้าจังหวัด
สมทุรสงคราม พรอ้มคณะผูบ้รหิาร กรรมการหอการคา้จงัหวดัสมทุรสงคราม รว่มใหก้ารตอ้นรบั  
          นายกลนิท์กล่าวว่า รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ฐานราก 
หอการค้าไทยจงึร่วมผลกัดันสนองนโยบายอย่างเต็มที่ ซึ่ง จ.สมุทรสงคราม มีการท่องเที่ยวชุมชนที่
เข้มแข็ง จึงขอเชิญประชาชนมาเที่ยวชมประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ ของ จ.
สมุทรสงคราม อย่างไรกต็ามหอการคา้จงัหวดัสมุทรสงครามได้จดังานเทศกาลกนิปลาทูและของดเีมอืงแม่
กลอง ซึง่เป็นงานส าคญัระดบัจงัหวดั มคีนเทีย่วชมิเมนูปลาทูจ านวนมาก เป็นแบบอย่างในการน าของดใีน
จงัหวดัมาประยุกต์หารายไดใ้หอ้งคก์ร ซึ่งในอนาคตจะยกระดบัเป็นหอการคา้แฟรส์มุทรสงคราม เทศกาล
กนิปลาทแูละของดเีมอืงแมก่ลอง สรา้งแบรนดย์กระดบัสู่สากลให้มากขึน้ 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลงัการประชุม ประธานกรรมการหอการค้าไทยได้ ร่วมเยี่ยมชมงาน
เทศกาลกินปลาทูและของดเีมอืงแม่กลองครัง้ที่ 20 พรอ้มทัง้ชมิเมนูปลาทู โดยมนีายคนัฉัตร ตนัเสถียร 
ผูว้่าราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม ใหเ้กยีรตริว่มโต๊ะอาหารดว้ย 
 
บ๊ิกตู่ปล้ืมมะกนัลดจบัตาละเมิดทรพัยสิ์นไทยพ้น'บญัชีพิเศษ' เหลือแค่ระดบัธรรมดา สนธิรตัน์ช้ี
ตปท.เช่ือมัน่ 'ป๊อก'ให้ของขวญัปีใหม่ อปพร.เฮเบิกเบีย้เล้ียงได้ 
Source - มตชิน (Th) 
 
          สหรฐัปรบัไทยพ้นบญัชพีเิศษละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ชี้ปราบปรามจรงิจงั-นโยบายระดบัสูง
ชดัเจน นายกฯปลืม้ใจ-ขอบคุณทุกฝา่ย เอกชนเผยส่งผลดรีะบบ ศก.ไทย-เพิม่ความเชื่อมัน่นกัลงทุน 
          ไทยหลุดบญัชลีะเมดิทรพัยส์นิฯ 
          เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า เมื่อ
คนืวนัที่ 15 ธนัวาคม ตามเวลาประเทศไทย ประมาณ 22.00 น. นายโรเบริต์ ไลท์ไฮเซอร ์ผู้แทนการค้า
สหรฐัอเมรกิา หรอืยูเอสทอีาร์ ได้ประกาศปรบัสถานะการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญาของไทยภายใต้
กฎหมายการค้าสหรฐั มาตรา 301 พเิศษ จากบญัชปีระเทศที่ต้องจบัตามองพเิศษ (Priority Watch List-
PWL) เป็นบญัชปีระเทศที่ต้องจบัตามอง  (Watch List : WL) หลงัจากที่จดัให้ไทยอยู่ในบญัชปีระเทศที่
ต้องจบัตามองพิเศษ ตัง้แต่ปี 2550-2560 ก่อนประกาศทบทวนสถานะของไทยนอกรอบ Out Of Cycle 
Review  เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2560 
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          "การทีไ่ทยไดร้บัการปรบัสถานะใหด้ขีึน้จะเป็นผลดต่ีอภาพลกัษณ์และความเชื่อมัน่ดา้นการคา้การ
ลงทุนของประเทศในสายตาของผูค้า้และนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
นวตักรรมและเทคโนโลย ีที่มกีารใช้ทรพัยส์นิทางปญัญาในการขบัเคลื่อนธุรกจิ นอกจากน้ีทรพัยส์นิทาง
ปญัญาเป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัทีส่หรฐัพจิารณาในการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร (GSP) ซึง่สหรฐัใหแ้ก่
ประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมถึงไทยด้วย" นายสนธริตัน์กล่าว และว่า การปรบัสถานะของไทยออกจากบญัชี
ประเทศที่ต้องจบัตามองพิเศษ จะมสี่วนส าคญัในการผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุนของประเทศ นอกจากน้ีการพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปญัญาของไทยถือเป็นกลไกส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และน าประเทศไทยก้าวขา้มไปสู่ประเทศทีม่รีายไดสู้งและขอให้การปรบั
สถานะของไทยทีบ่รรลุผลในครัง้นี้เป็นของขวญัปีใหมส่ าหรบัคนไทยทุกคน 
          สหรฐัชีไ้ทยปราบปรามจรงิจงั 
          นายสนธริตัน์กล่าวว่า ในการประกาศผลครัง้นี้ยูเอสทอีารร์ะบุว่า สหรฐัตระหนักถงึความก้าวหน้า
อย่างมนีัยส าคญัในการพฒันาดา้นการคุม้ครองและป้องปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของไทย โดย
มกีารก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนในระดบัสูงภายใต้คณะกรรมการนโยบายทรพัยส์นิทางปญัญาแห่งชาต ิซึง่มี
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิด
ทรพัย์สินทางปญัญา ซึ่งมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน อีกทัง้มีการ
ด าเนินการอย่างจรงิจงัจนเหน็ผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการละเมดิในท้องตลาด ซึ่ง
นายกรฐัมนตรไีด้สัง่การให้กระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปราบปรามการละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งเขม้งวด และกรมทรพัยส์นิทางปญัญาไดร้ว่มกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กอง
อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ทหารทัง้สามเหล่าทัพ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กระทรวงมหาดไทย ทัง้ส่วนกลางและระดบัจงัหวดั กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ดอี)ี ส านักงาน 
กสทช. กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นตน้ ด าเนินการอยา่งจรงิจงัจนการละเมดิไดห้มดสิน้ไป
ในหลายพื้นที่ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา รวมทัง้มีการจดัตัง้ศูนย์ปราบปรามการละเมิด
ทรพัย์สนิทางปญัญา เพื่อออกตรวจตราจบักุมใน 5 ย่านการค้าส าคญั คอืศูนย์การค้าเอ็มบีเค ตลาดนัด
จตุจกัร ตลาดโรงเกลอื จงัหวดัสระแกว้ หาดปา่ตอง และหาดกะรน จงัหวดัภเูกต็ 
          นายสนธริตัน์กล่าวว่า นอกจากนี้ยเูอสทอีารเ์หน็ถงึความพยายามของไทยในการแกไ้ขขอ้กงัวลของ
ภาคเอกชนสหรฐั ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปญัญาโดยตรง เช่น การพฒันาประสทิธภิาพใน
การจดทะเบยีนสทิธบิตัรและเครื่องหมายการค้า โดยเพิม่จ านวนผู้ตรวจสอบ และปรบัปรุงขัน้ตอนการจด
ทะเบยีน จนท าให้สามารถลดปรมิาณงานค้างสะสมลงไปอย่างเหน็ได้ชดั รวมทัง้การเขา้เป็นภาคพีธิสีาร
มาดรดิว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผูป้ระกอบการที่จะยื่นขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่สามารถขอรบัความ
คุ้มครองได้ในประเทศภาคหีลายประเทศ นอกจากน้ียงัมเีรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สนิทางปญัญา
โดยตรง เช่น การเสรมิสรา้งความโปร่งใส โดยเปิดให้มกีารรบัฟงัความเห็นผู้มสี่วนได้เสยีของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประจ า ซึ่งช่วยคลายความกงัวลของภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งลงไป
ไดม้าก 
          'บิก๊ตู่'ปลืม้ไทยถูกลดชัน้บญัช ี
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          พล.ท.สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พอใจผลการประกาศสถานะการ
คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาของไทย ที่สหรฐัได้เผยแพร่ออกมาล่าสุด โดยถอดประเทศไทยออกจากกลุ่ม
ประเทศที่ต้องจบัตามองเป็นพเิศษ (Priority Watch List-PWL) ให้อยู่ในกลุ่มบญัชจีบัตาธรรมดา (Watch 
List : WL) หลงัจากทีไ่ทยใชค้วามพยายามในเรือ่งนี้มาแลว้กว่า 10 ปี แต่ยงัไมส่ าเรจ็ 
          นายกฯระบุว่า รฐับาลน้ีไดป้ระกาศสงครามกบัการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาทุกรปูแบบ จงึส่งผล
ให้สหรฐัยอมรบัในการท างานเพื่อแก้ปญัหา เช่น แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เพิ่มจ านวนผู้
ตรวจสอบสทิธบิตัรและเครื่องหมายการคา้ เพื่อลดปรมิาณค าขอจดทีค่า้งอยู่จ านวนมาก และลดเวลาจดให้
ไดต้ามมาตรฐานสากล สนบัสนุนงบประมาณส าหรบัเครื่องไมเ้ครือ่งมอื และระบบ IT ของกรมทรพัยส์นิทาง
ปญัญา ตลอดจนสัง่การให้ ต ารวจ ทหาร กอ.รมน. กรมสอบสวนคดพีเิศษ ปปง. กรมศุลกากร ทุกภาคมี
ส่วนร่วมกนัป้องกนัและปราบปรามการละเมดิอย่างจรงิจงัและเป็นรปูธรรม ทัง้น้ี นายกฯฝากขอบคุณทุก
ฝ่ายที่มสี่วนร่วมผลกัดนัเรื่องน้ี โดยในครัง้น้ีสหรฐัได้พจิารณาทบทวนและจดัท า ประกาศทบทวนสถานะ
ของไทยนอกรอบให้กับประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเพราะโดยปกติแล้วจะประกาศผลเพียงปีละ 1 ครัง้ 
ในช่วงเดอืนเมษายนเท่านัน้ 
          เอกชนมองขา่วดหีนุนลงทุนออีซี ี
          นายเจน น าชยัศริ ิประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทย
มขี่าวดีหลายเรื่อง ล่าสุดที่ผู้แทนการค้าสหรฐัอเมรกิา (ยูเอสทีอาร์) ประกาศปรบัสถานะการคุ้มครอง
ทรพัยส์นิทางปญัญาของไทยจากบญัชปีระเทศทีต่้องจบัตามองเป็นพเิศษ (PWL) ดขีึน้เป็นบญัชปีระเทศที่
ต้องจบัตามอง (WL) มองว่าจะช่วยท าให้เศรษฐกิจดขีึน้อย่างต่อเนื่อง และช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ของนัก
ลงทุนด้วย โดยเฉพาะในโครงการระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี ขณะนี้เหน็มนีักลงทุนเขา้
มาแลว้ เพราะข่าวดหีลายเรือ่งในช่วงนี้ ทัง้การจดัอนัดบัความสามารถการแข่งขนัทางธุรกจิทีข่ยบัดขีึน้มาก 
กรณีสหภาพยุโรป (อยีู) มขีอ้สรุปจะรือ้ฟ้ืนความสมัพนัธ์กับไทยส่งผลต่อความสมัพนัธ์ทางการเมอืงและ
การเจรจาทางการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัอยีดูขี ึน้ "ข่าวดหีลายๆ ข่าวนี้จะยิง่ท าใหค้วามสมัพนัธท์างการ
เมอืงและการค้าต่างประเทศดขีึน้ตามไปด้วย" นายเจนกล่าว และว่า นอกจากนี้ ตามที่นายสมคดิ จาตุศรี
พทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรปีระกาศว่าปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเทกออฟ รวมถงึนโยบายรฐับาลทีอ่ยากใหม้ี
การลงนามสญัญาความร่วมมอืโครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบัโลกระหว่างบรษิัท การบนิไทย 
จ ากดั (มหาชน) กบับรษิทั แอรบ์สั ในบางโครงการก่อนภายในไตรมาส 1/2561 ในมมุมองภาคเอกชน มอง
ว่าเป็นเรื่องที่ด ีการประกาศโครงการลกัษณะ นี้จะช่วยเรยีกความเชื่อมัน่จากนักลงทุนได้ และจะยิง่ท าให้
ภาพการลงทุนในออีซี ีชดัขึน้ 
          ส.อ.ท.เชยีร'์สมคดิ'ดนัศก.ฐานราก 
          นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถงึกรณี
สหรฐัอเมรกิาประกาศปรบัสถานะการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาของไทยดขีึน้ว่า เป็นสญัญาณทีด่เีพราะ
สหรฐัเหน็ความตัง้ใจของรฐับาลไทยในการปราบปรามสนิคา้ที่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัหา เพราะรฐับาลได้
ปราบปรามอย่างจริงจงัจนร้านค้าตามจุดต่างๆ ทัง้ในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง ตลาดคลองถม 
ยา่นพฒัน์พงษ์มกีารปิดตวัลง มกีารด าเนินกฎหมายผูก้ระท าผดิ แน่นอนสิง่เหล่านี้ลว้นส่งผลต่อภาพลกัษณ์
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ประเทศให้ดีขึ้น ทัง้นี้  การปรบัสถานะจะส่งผลไปถึงด้านเศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้นหรือไม่ ต้องดู
องค์ประกอบอื่นด้วย แต่ปจัจุบนัหากดูองค์ประกอบต่างๆ พบว่า ทัง้สหรฐัและสหภาพยุโรป (อยีู) ต่าง มี
ท่าททีีด่ต่ีอประเทศไทย หลงัจากถอยห่างภายหลงัเหตุการณ์รฐัประหาร โดยปจัจุบนัความสมัพนัธด์ขี ึน้ ทัง้
การเยอืนสหรฐัของนายกรฐัมนตรไีทย และการฟ้ืนความสมัพนัธจ์ากอยีู 
          นายเกรยีงไกรกล่าวถึงกรณี นายสมคิด จาตุศรพีิทักษ์ รองนายกรฐัมนตร ีประกาศ เทกออฟ
เศรษฐกจิไทยปี 2561 ว่า เป็นเรื่องทีด่ ีและสนับสนุน เพราะรฐับาลไดเ้ดนิหน้าท างานในนโยบายต่างๆ จน
เริม่เห็นผลดต่ีอเศรษฐกจิประเทศ ประกอบกบัมปีจัจยับวกจากเศรษฐกิจโลกที่ท าให้การส่งออกขยายตวั
สูงสุด แต่โจทยห์นึ่งที่รฐับาลก าลงัพยายาม อยู่คอื การท าให้เศรษฐกจิฐานรากขยายตวั ท าให้เกษตรกรมี
รายไดเ้พิม่ขึน้ สนิคา้เกษตรปรบัราคาดขีึน้ โจทยเ์หล่านี้เชื่อว่ารฐับาลจะเรง่ออกมาตรการต่างๆเตม็ทีเ่พื่อใส่
ลงไปในเศรษฐกจิฐานราก ใหเ้กษตรกร ประชาชนทัว่ไปไดร้บัประโยชน์ และรบัรูว้่าเศรษฐกจิดขีึน้จรงิ 
          หอคา้แนะรบ.อยา่ลมืคุม้ครองไทย 
          ว่าทีร่อ้ยเอก จติร ์ศริธรานนท ์ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคกลาง หอการคา้ไทย 
กล่าวเช่นกนัว่า เป็นเรื่องดทีี่สหรฐัปรบัสถานะการคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญาของไทยดขีึน้ จะส่งผลต่อ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างไทยกบัสหรฐั โดยเฉพาะเรือ่งการทีส่หรฐัจะพจิารณาใหส้ทิธปิระโยชน์พเิศษทาง
ภาษีศุลกากร (GSP) แก่ไทย อย่างไรกต็าม ต้องเขา้ใจว่าเรื่องการจดัสถานะคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา
ของสหรฐัให้กบัประเทศต่างๆ เป็นเรื่องของการเมอืง ส าหรบัใช้เป็นเครื่องมอืในการกดดนัประเทศก าลงั
พฒันาทัง้หลายให้เดินตามสหรฐั รวมถึงใช้เป็นก าแพงด้านการค้าที่ไม่ใช่ภาษี อย่างไรก็ด ีไทยเองต้อง
พึง่พาการค้าระหว่างประเทศ การท าใหถู้กต้องตามมาตรฐานสากล เช่น การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา 
เป็นเรื่องที่ควรต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ควรจะคุ้มครองประชาชนและผู้บรโิภคใน
ประเทศใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมทางการคา้ไปพรอ้มๆ กนัดว้ย โดยเฉพาะประเดน็เรือ่งยารกัษาโรค 
          ว่าทีร่อ้ยเอกจติร ์กล่าวถงึกรณีนายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีย ้าหลายครัง้ว่าปีหน้า
จะเป็นปีแห่งการเทกออฟของไทยว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนายสมคดิเป็นนักการตลาด จะต้องมกีารสรา้ง
ภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่ประเทศ ประกอบกบัหากการเทกออฟของไทยหมายถงึแนวโน้มปีหน้าเศรษฐกจิใน
ภาพรวมด ีเตบิโตต่อเน่ือง ตรงน้ีเหน็ดว้ย อย่างไรกต็าม แมว้่าภาพรวมหลายฝ่ายบอกว่าตอนน้ีเศรษฐกจิดี
ขึน้และปีหน้าจะดยีิง่ขึน้นัน้ แต่คนระดบัล่างและคนท าธุรกจิในต่างจงัหวดัมองว่ายงัไมค่่อยด ีเพราะตดิเรื่อง
ก าลงัซื้อและการกระจายรายได้ เรื่องกระจายรายได้จงึเป็นโจทยท์ี่จะต้องท าต่อเนื่อง รวมถงึการลงทุนใน
โครงการต่างๆ ของภาครฐั ตอ้งเดนิหน้าต่อเนื่องใหเ้กดิเป็นรปูธรรม รวมถงึโครงการรถไฟความเรว็สูง และ
การขนส่งหลกัต่างๆ ทัง้บกและอากาศ ไม่ใช่มองเพยีงแต่ท าในประเทศไทย แลว้ตัง้เป้าเป็นศูนยก์ลางของ
อาเซยีน เพราะหลายประเทศก็ก าลงัพฒันาแบบนี้เช่นกนั จงึต้องมองไปถงึการเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อน
บา้น รวมถงึจนีเพื่อไมใ่หต้กขบวน 
          พลงังานเตรยีมชงครม.ของขวญัปีใหม่ 
          นายศริ ิจริะพงษ์พนัธ ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน กล่าวถงึมาตรการของขวญัปีใหมก่ระทรวง
พลงังานว่า เตรยีมเสนอเขา้ที่ประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ภายในเดอืนธนัวาคมนี้ ดงันัน้จะมอบให้ ครม.
เป็นผูแ้ถลงขา่วเอง อย่างไรกต็าม มาตรการนี้จะเป็นไปตามนโยบายของนายกฯทีร่ะบุว่ามาตรการของขวญั
จะต้องแจกให้ทัว่ ลงให้ลึก หมายถึงต้องลงไปช่วยเกษตรกรฐานรากของประเทศด้วย โดยมาตรการ
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ของขวญัปีใหม่ของกระทรวงพลงังานจะเน้นให้บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) รฐัวสิาหกิจภายใต้กระทรวงด าเนินการเพราะมงีบประมาณและมีความคล่องตัว
มากกว่า 
          รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า มาตรการของขวญัปีใหม่ของกระทรวงจะเน้น
ช่วยเหลอืผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอม็อ)ี เพราะถอืเป็นฐานเศรษฐกจิที่มตี้นทุนน้อย
กว่าเอกชนรายใหญ่และมกีารประกอบกจิการและจา้งงานอยู่ทัว่ประเทศ โดยจะมกีารออกสนิเชื่อดอกเบี้ย
ต ่าเฟส 2 มาตรการช่วยเหลอืดา้นองคค์วามรู ้การประกอบธุรกจิ อาท ิการใหผู้เ้ชีย่วชาญช่วยพฒันาสนิค้า
และตลาด 
          มท.ใหข้องขวญัปีใหม1่0อยา่ง 
          พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ใหส้มัภาษณ์ถึงของขวญัปีใหม่
ที่ มท.จะเตรยีมให้กับประชาชนว่า ในเบื้องต้นตอนนี้มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น 1.ตลาดประชารฐั 2.
โครงการสรา้งอาชพี สรา้งรายได้ของกรมการพฒันาชุมชน (พช.) 3.การลดดอกเบี้ยโรงรบัจ าน าของกรม
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ (สถ.) 4.โครงการขบัรถมนี ้าใจของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 
5.กรมทีด่นิจดัศูนยด์ ารงธรรมเพื่อเพิม่ช่องทางการแก้ไขปญัหาเรือ่งทีด่นิใหก้บัประชาชน 6.กรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง เป็นการวางแผนลุ่มน ้าเพื่อป้องกนัน ้าท่วมใน 25 จงัหวดั 7.โครงการถนนสวยแห่งความสุข ซึง่
เป็นการเอาสายไฟลงดนิของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 8.เปิดคลนิิกดูแลเรื่องการใชไ้ฟฟ้าแบบประหยดั
แก่ประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 9.ในส่วนของการประปานครหลวง (กปน.) ไดม้กีารจดัท า
แอพพลเิคชัน่เพื่อให้ชาวบ้านเขา้ถงึการใช้บรกิารได้อย่างสะดวก ใครที่โหลดแอพพลเิคชัน่นี้ภายในเดอืน
มกราคม 2561 จะลดค่าน ้าจ านวน 100 บาท และ 10.ส าหรบัการประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ได้ร่วมกบั
ทอ้งถิน่ใหค้วามรูแ้ก่ชาวบา้นในเรือ่งของการดแูลระบบน ้าประปา 
          หนุนสรา้งสนามบนิแห่งใหม ่
          นางศริพิร ตนัตพิงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ กล่าวว่า ถอืเป็นขา่วดมีาก ทีม่กีาร
ประกาศชดัเจนโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมว่า จะมกีารสรา้งสนามบนิแห่งใหม่ที ่จ.ล าพูน และมี
การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน หากจะสร้างที่บ้านธิ จ.ล าพูน ก็สามารถเชื่อมเส้นทางดอนจัน่ 
เชียงใหม่ จากการขยายถนน 8 เลน ไปเชียงราย และเชื่อมกับทางรถไฟได้ จากการประชุ มสภา
อุตสาหกรรมภาคเหนือก็มกีารเตรยีมเสนอเรื่องการสรา้งสนามบนิใหม่ต่อการประชุม ครม.สญัจร วนัที่ 26 
ธนัวาคมนี้ที่ จ.พิษณุโลก อยู่แล้ว เพราะเราต้องยอมรบัว่าสนามบินเชียงใหม่เดิมหนาแน่นและขยาย
อยา่งไรกไ็มส่ามารถแกป้ญัหาความแออดัได ้เพราะทางเขา้ออกไมส่ามารถขยายไดแ้ลว้ จงึเป็นค าตอบของ
การสรา้งสนามบนิแห่งใหม่จะดกีว่า 
          นางวภิาวลัย ์วรพุฒพิงศ์ ประธานหอการคา้จงัหวดัเชยีงใหม่ กล่าวว่า การสมัมนาของหนังสอืพมิพ์
ประชาชาตธิุรกิจ เป็นผลดต่ีอทุกภาคส่วน เพราะการปาฐกถาของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมช่วย
ฉายภาพทิศทางเศรษฐกิจในภาคเหนือและจงัหวดัเชยีงใหม่ให้ชดัขึ้น โดยเฉพาะสนามบนิแห่งใหม่ที่จะ
สร้างในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง จ.ล าพูน และ จ.เชยีงใหม่ เพราะเหมาะสมที่สุดแล้ว ด้วยจะส่งผลดีต่อ
ภมูภิาค และพืน้ทีก่่อสรา้งอยู่ในจดุทีม่โีครงการใหญ่ทีส่ าคญั ทัง้รถไฟความเรว็สูงจากกรุงเทพฯ-พษิณุโลก-
เชยีงใหม่ ที่จะ เชื่อมกบัมอเตอรเ์วยเ์ชยีงใหม่-เชยีงราย บวกกบัระบบการขนส่งที่จะกระจายนักท่องเที่ยว



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 18 ธันวำคม 2560 

  

ออกไปยงั จ.ล าพูน ล าปาง เชยีงราย ผ่านเส้นทางมอเตอรเ์วย์ และสนามบนิแห่งใหม่ก็ห่างจากตวัเมอืง
เชยีงใหมเ่พยีง 20 กโิลเมตรเท่านัน้ 
          รายเดมิลุน้20ธ.ค.เคาะเมลเ์อน็จวี ี
          แหล่งข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจดัซื้อรถ
โดยสารประจ าทางทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (รถเมลเ์อน็จวี)ี จ านวน 489 คนั วงเงนิ 4,020 ลา้นบาท
ว่า ในวนัที่ 20 ธนัวาคมนี้ คณะกรรมการ (บอรด์) ขสมก.ที่มนีายณัฐชาต ิจารุจนิดา เป็นประธานจะมกีาร
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครัง้ หลงัจากที่ประชุมบอร์ดวาระพิเศษเมื่อสัปดาที่ผ่านมายงัไม่
เห็นชอบผลการประมูลโดยวธิกีารเรยีกบรษิัทที่เคยซื้อซองประกวดราคามายื่นข้อเสนอ ซึ่งปรากฏว่ามี
กจิการร่วมค้า SCN-CHO ประกอบดว้ย บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) หรอื SCN และบรษิทั ช 
ทวี จ ากัด (มหาชน) หรอื CHO เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว โดยสัง่การให้ ขสมก.หาเหตุผลมา
ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนมากกว่าปจัจุบนั โดยต้องตรวจเอกสารและระเบียบต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถว้นก่อนเพื่อใหส้ามารถตอบค าถามกบัสงัคมไดทุ้กเรือ่ง และไมท่ าใหเ้กดิปญัหาตามมาภายหลงั 
          "บอรด์ต้องการให ้ขสมก.อา้งองิมลูค่าโครงการใหค้รบถ้วน ทัง้ระเบยีบราชการเกีย่วกบัราคาจดัซือ้ 
รวมถงึเงือ่นไขการประมลู (ทโีออาร)์" แหล่งข่าวกล่าว และว่า ทีผ่่านมาไดเ้จรจาเรื่องของราคาและขอ้เสนอ
ต่างๆ กบักจิการรว่มคา้ SCN-CHO เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นราคาทีถู่กต้องตามขัน้ตอนทัง้หมด คอืต ่ากว่าที่
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) เหน็ชอบและสูงกว่าราคากลางไม่เกนิ 10% คาดว่าจะไม่มปีญัหาอะไร หากวนัที่ 20 
ธนัวาคมนี้ บอรด์อนุมตัคิาดว่าจะลงนามสญัญาได้ภายในปีนี้ เนื่ องจากร่างสญัญาผ่านการตรวจสอบแล้ว 
จากนัน้ตอ้งส่งมอบรถทัง้หมดภายใน 180 วนั โดยตอ้งส่งมอบ 100 คนัแรกก่อนภายใน 120 วนั 
          แหล่งข่าวกล่าวถงึกรณีปญัหาการตดิตัง้ระบบช าระค่าโดยสารแบบหยอดเหรยีญ (แคชบอ็กซ)์ ทีใ่ช้
งานไม่ไดว้่า เบือ้งต้น ขสมก.ไดห้ารอืกบับรษิทัตดิตัง้แลว้ใหช้ะลอการตดิตัง้ไวไ้มเ่กนิ 800 คนัก่อน ส่วนจะ
มผีลต่อสญัญาหรอืไม่ ต้องพจิารณารายละเอียดอกีครัง้ ส าหรบัระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (อี -ทกิ
เกต็) ในส่วนของ 100 คนัแรกทีบ่รษิทั ช ทว ีตดิตัง้ไปแลว้ ขสมก.ยงัไม่ไดต้รวจรบั เนื่องจากยงัอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบระบบ 
          ชง3มาตรการยางเขา้ครม. 
          นายกฤษฎา บุญราช รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สมัภาษณ์ "มติชน" ทาง
โท รศัพ ท์ ว่ า  จ ะน ามติ ม าต รก ารดู แ ลป ัญ ห ายางพ าราที่ ผ่ าน ค วาม เห็ น ชอบขอ งที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิ(กนย.) ทีม่ ีพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน
การประชุมเมือ่วนัที ่15 ธนัวาคมทีผ่่านมา เสนอคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ในวนัที ่19 ธนัวาคมนี้ เพื่อพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบ 
          นายกฤษฎากล่าวว่า โดยม ี3 มาตรการหลกัในการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางและแก้ปญัหาราคา
ยางพาราตกต ่า ประกอบดว้ย มาตรการที ่1 ให้หน่วยงานราชการใชย้างพาราภายในประเทศเพิม่ขึน้ โดย
ส่งเสรมิให้มกีารใช้ยางไดไ้ม่ต ่ากว่า 1.8 แสนตนั จากเป้าหมาย 2 แสนตนั ภายใน 1 ปี เพื่อดูดซบัปรมิาณ
ยางออกจากตลาด มาตรการที่  2 รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกิน 3% ต่อปี ให้แก่
ผูป้ระกอบการรบัซือ้ยางพารา ในโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อเงนิทุนหมุนเวยีนแก่ผูป้ระกอบกจิการยาง (ยาง
แหง้) โดยมวีงเงนิ 2 หมืน่ลา้นบาท เพื่อดดูซบัผลผลติ 3.5 แสนตนัจากตลาด 
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          นายกฤษฎากล่าวว่า และมาตรการที ่3 ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรลดพืน้ทีป่ลูกยางพารา แลว้เปลีย่นไป
ปลูกพชืชนิดอื่นแทน โดยมเีป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางลง 2 แสนไร่ โดยรฐับาลจะจ่ายเงนิชดเชยให้ไร่ละ 
400 บาท แต่ไม่เกนิครวัเรอืนละ 10 ไร่ หรอืประมาณครวัเรอืนละ 4,000 บาท ขณะเดยีวกนัให้หยุดการ
กรดีน ้ายางในพื้นที่ส่วนราชการทัง้หมด ซึ่งมพีื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ 1.2 แสนไร่ หยุดเป็นเวลา 3 เดอืน 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม-มนีาคม 2561 ซึง่จะช่วยลดปรมิาณยางไดป้ระมาณ 5 พนัตนั ทัง้ 3 มาตรการดงักล่าว
จะเริม่ด าเนินการในเดอืนมกราคม 2561 และสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2561 เพื่อดูแลราคายางไม่ให้ต ่า
กว่าราคาตน้ทุน 
          5เสอืชีย้างราคาตกต ่าแกไ้มต่ก 
          แหล่งข่าวจากบรษิัทที่เป็น 1 ใน 5 บรษิัทส่งออกยางพารารายใหญ่ของประเทศ หรอื 5 เสือ 
ประกอบด้วย บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) , บรษิัท เซาท์แลนด์รบัเบอร ์จ ากดั, บรษิัท 
วงศ์บัญฑิต จ ากัด, บรษิัท ไทยรบัเบอร์ลาเท็กคอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด และบรษิัท ไทยฮัว้
ยางพาราจ ากดั กล่าวถงึกรณกีารหารอืเรือ่งยางพารากบัพล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรแีละ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วงที่ผ่านมานัน้ว่า ปญัหาราคายางพาราที่ตกต ่า ปจัจยัหลกัมาจาก
ซพัพลายที่ล้นตลาด ประกอบกบัราคายางในตลาดโลกต ่าด้วย ดงันัน้ ในขณะนี้มาตรการที่ออกมาดูแล
ช่วยเหลอื จงึต้องอาศยัจากมาตรการระยะชัว่คราวของภาครฐัเป็นหลกั ทีจ่ะส่งผลในวงกวา้งครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยส่งเสรมิใหม้กีารดงึซพัพลายออกจากตลาดชัว่คราว ซึง่รฐับาลกก็ าลงัท าอยู่ เพื่อพยุงราคาไว ้
อย่างไรก็ตาม ต้องมองถึงระยะ 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นระยะกลาง รวมถึงระยะยาว ว่าจะท าอย่างไรให้
ส่งเสรมิการใชย้างในประเทศเพิม่ขึน้ และส่งเสรมิการสรา้งมลูค่าเพิม่ เมื่อเวลาราคายางผนัผวนกย็งัอยู่กนั
ได้ เพราะระยะต่อไปในปีหน้าและปีต่อๆ ไป สถานการณ์ยางก็จะยงัเป็นเช่นนี้อีก เพราะผลผลติยางใน
ประเทศจะยงัคงมอีอกมาในปรมิาณมากอยู่ จากที่ชาวสวนปลูกยางกนัมากจากหลายปีก่อน ต้นยางก็จะ
เตบิโตเรื่อยๆ และมผีลผลติต่อไร่ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกบัยางจากประเทศเพื่อนบา้น ทีผ่ลติยางออกมา
ปรมิาณมากเช่นกนัสู่ตลาดโลก 
          ยนัปี'61ประมลูแหล่งปิโตรฯไดแ้น่ 
          แหล่งข่าวกระทรวงพลงังานกล่าวถงึความคบืหน้าการประมูลแหล่งปิโตรเลยีมเอราวณัและแหล่ง
บงกชที่จะหมดอายุสมัปทานในปี 2565-2566 และผลการประชุมภายในระหว่างกระทรวงพลงังานและ
คณะท างานจากกรมเชือ้เพลงิธรรมชาตถิงึเรื่องนี้ เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม ว่า ยนืยนัว่าจะสามารถออกหนงัสอื
เชญิชวนประกวดราคา (ทโีออาร)์ ไดใ้นเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 อยา่งไรกต็ามจะต้องท าตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประมลูทัง้หมดใหช้ดัเจนออกมาก่อน คาดว่าจะสามารถสรปุรายละเอยีดทัง้หมดได้
ภายในเดอืนมกราคม 2561 เมื่อสรุปหลกัเกณฑแ์ละมคีวามชดัเจนแล้วน่าจะท าใหไ้ด้ผูช้นะประมูลเรว็กว่า
ปกตทิีต่้องใชเ้วลาพจิารณานาน 7-8 เดอืน คอือาจเสรจ็ก่อนเดอืนกนัยายน 2561 ขณะนี้จงึยงัเป็นช่วงของ
การเตรยีมพรอ้มเปิดประมลู 
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ไทยพ้นบญัชีด าสหรฐั คลายปมปัญหาละเมิดลิขสิทธ์ิรอบ10 ปี หอฯ-สอท.ลุยยกระดับการค้า 
2ประเทศ 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          โพสต์ทูเดย ์- สหรฐัประกาศปรบัสถานะการคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญาของไทยออกจากบญัชี
ประเทศทีต่อ้งจบัตามองพเิศษ 
          นายสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้า
สหรฐัอเมรกิา (ยูเอสทีอาร์) ได้ประกาศปรบัสถานะการคุ้มครองทรพัย์สินทางปญัญาของไทยภายใต้
กฎหมายการคา้สหรฐั มาตรา 301 พเิศษ (Special 301) จากบญัชปีระเทศทีต่้องจบัตามองพเิศษ (Priority 
Watch List : PWL) เป็นบญัชีประเทศที่ต้องจบัตามอง (Watch List : WL) หลงัจากที่ได้จดัให้ไทยอยู่ใน
บญัช ีPWL ตัง้แต่ปี 2550-2560 ก่อนทีไ่ดป้ระกาศทบทวนสถานะของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle Review 
: OCR) เมือ่วนัที ่15 ก.ย. 2560 
          ทัง้นี้ สหรฐัระบุว่าไดต้ระหนักถงึความก้าวหน้าอย่างมนีัยส าคญัในการพฒันาดา้นการคุม้ครองและ
ป้องปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของไทย โดยมกีารก าหนดนโยบายที่ชดัเจนในระดบัสูงภายใต้
คณะกรรมการนโยบายทรพัยส์นิทางปญัญาแห่งชาต ิซึง่ม ีพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรเีป็น
ประธาน และคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ซึง่ม ีพล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกฯ เป็นประธาน มีการด าเนินการอย่างจริงจงัจนเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการ
ปราบปรามการละเมดิในทอ้งตลาด 
          นอกจากนี้ นายกรฐัมนตรไีด้สัง่การให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ปราบปรามการละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาอย่างเข้มงวด และกรมทรพัย์สินทางปญัญาได้ร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างจรงิจงัจนการละเมดิได้หมดสิ้นไปในหลายพื้นที่ตัง้แต่เดอืน ก.ค. 
2560 เป็นต้นมา รวมทัง้มกีารจดัตัง้ศูนย์ปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา เพื่อออกตรวจตรา
จบักุมใน 5 ยา่นการคา้ส าคญั คอื ศูนยก์ารคา้เอม็บเีค ตลาดนดัจตุจกัร ตลาด 
          โรงเกลอื (จ.สระแกว้) หาดปา่ตองและหาดกะรน (จ.ภเูกต็) 
          อย่างไรกต็าม การที่ไทยไดร้บัการ ปรบัสถานะใหด้ขีึน้จะเป็นผลดต่ีอภาพลกัษณ์และความเชื่อมัน่
ดา้นการคา้การลงทุนของประเทศในสายตาของผูค้า้และนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรมและเทคโนโลย ีทีม่กีารใชท้รพัยส์นิทางปญัญาในการขบัเคลื่อนธุรกจิ ขณะเดยีวกนั
ทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัที่สหรฐัพจิารณาในการให้สทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากร หรอืจี
เอสพ ีซึง่สหรฐัใหแ้ก่ประเทศคู่คา้ต่างๆ รวมถงึไทยดว้ย 
          นายสนธริตัน์ กล่าวว่า การพฒันาระบบทรพัยส์นิทางปญัญาของไทย ถอืเป็นกลไกส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนนโยบาย "Thailand 4.0" และน าประเทศไทย ก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูงและขอให้การ
ปรบัสถานะของไทยทีบ่รรลุผลในครัง้นี้เป็นของขวญัปีใหมส่ าหรบัคนไทยทุกคน 
          นายกลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถอืว่าเป็นเรื่องที่ดี
ท าใหป้ญัหาดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาของไทยใกลก้ลบัเขา้สู่ระดบัปกตแิลว้ ผลทีอ่อกมาภาคเอกชนดใีจมาก 
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เพราะจะเป็นผลบวกที่ดีต่อการค้าและการลงทุนในประเทศ ขณะเดียวกันท าให้ต่างชาติกล้าเข้ามาท า
การคา้และลงทุนมากขึน้ เชื่อว่ารฐับาลเดนิมาถูกทางแลว้ และต้องท าต่อเน่ืองเพื่อใหพ้น้จากระดบัเฝ้าระวงั
ต่อไป 
          นายเจน น าชยัศิร ิประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จะส่งผลดีต่อ
ภาพลกัษณ์และโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยในอนาคตอย่างแน่นอน และจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศพฒันาขึน้ไปได้เช่นเดยีวกนั หลงัจากนี้ภาคเอกชนต้องการ
เหน็รฐับาล เดนิหน้าแก้ปญัหาอื่นๆ ต่อไป ขณะเดยีวกนัยงัคาดหวงัว่าข่าวดทีีเ่กดิขึน้นี้จะน าไปสู่การเจรจา
ดา้นเอฟทเีอเพื่อยกระดบัการคา้ระหว่างสองประเทศดว้ย 
 
เร่งสร้างสนามบิน เชียงใหม่แห่งท่ี2 หนุนขึ้นฮบัอนุภมิูภาคภาคเหนือ 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          ผุดสนามบนิเชยีงใหม ่
          หอการค้าเชยีงใหม่เร่งผลกัดนัแผนก่อสรา้งสนามบนิแห่งที่ 2 รองรบัการเตบิโตของผู้โดยสารพุ่ง 
10 ลา้นคน 
          โพสต์ทูเดย ์- หอการคา้เชยีงใหม่เร่งผลกัดนัแผนก่อสรา้งสนามบนิแห่งที่ 2 รองรบัการเตบิโตของ
ผูโ้ดยสารพุ่ง 10 ลา้นคน 
          นางวภิาวลัย์ วรพุฒพิงค์ ประธานหอการค้าจงัหวดัเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ภาคเอกชนในจงัหวดั
ต้องการเร่งรดัแผนการก่อสรา้งสนามบนินานาชาตแิห่งที ่2 ใหเ้กดิขึน้โดยเรว็ เพื่อรองรบัการขยายตวัของ
จ านวนผูโ้ดยสารทัง้ในประเทศและประเทศเพื่อนบา้นทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร โดยทีผ่่านมามอีตัราการขยายตวัที่
เพิม่ขึน้มาก โดยคาดว่าในปี 2560 จะมผีูม้าใช้บรกิารท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 10 ลา้นคน/ปี จากปจัจุบนัมี
ศกัยภาพสามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดแ้ค่ 8 ลา้นคน/ปี 
          ทัง้นี้ โครงการพฒันาสนามบนิแห่งที ่2 จะต้องพจิารณาการวางแผน โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ดา้นอื่นๆ ควบคู่กนัไป เช่น ระบบขนส่งมวลชน การจดัผงัเมอืงใหม่ การจดัพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิเพื่อรองรบั
อุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ศูนย์ฝึก การบินพลเรอืนและการบรกิารการบิน
ท่องเทีย่วและบรกิาร เพื่อเตรยีมพรอ้มการเป็นศูนยก์ลางการบนิในอนุภูมภิาคของภาคเหนือ รวมทัง้ยงัเป็น
การสนบัสนุนการคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่วใหเ้กดิขึน้ในพืน้ทีภ่าคเหนือ 
          นางวภิาวลัย ์กล่าวว่า หอการค้าเชยีงใหม่จะน าเสนอรฐับาลเพื่อพจิารณาเร่งรดัการพฒันาระบบ
ขนส่งมวลชนของจงัหวดัให้อยู่ในโรดแมปการพฒันาจงัหวดั เพื่อเร่งแก้ไข เน่ืองจากปจัจุบนัเชยีงใหม่เจอ
ปญัหาวกิฤตจราจรอยา่งมาก เบือ้งต้นไดม้กีารอนุมตังิบประมาณสนบัสนุนโครงการพฒันาของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อแกป้ญัหาจราจรและยงัเป็นการพฒันาเมอืงทีย่ ัง่ยนื 
          ส าหรบัโครงการมอเตอรเ์วยเ์ชยีงใหม่-เชยีงราย กเ็ป็นเส้นเลอืดใหญ่ทางเศรษฐกจิในกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน และระเบยีงเศรษฐกจิเชยีงใหม่-หลวงพระบาง ทีจ่ะเชื่อมกบัโครงการรถไฟความเรว็สูง
ไปยงัจนีและยุโรปในอนาคตไดผ้่าน จ.น่าน รวมถงึเกื้อหนุนต่อเขตเศรษฐกจิพเิศษเชยีงราย และการลงทุน
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ทีเ่พิม่ขึน้ใน อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ภายใต้ 3 รปูแบบ คอื 1.รฐัลงทุนทัง้หมด 2.รฐัรว่มทุนกบัเอกชน และ 
3.เอกชนลงทุนทัง้หมด ซึง่กม็แีนวโน้มว่าอาจเป็นการรว่มทุนระหว่างรฐัและเอกชน (พพีีพ)ี 
          ด้านปญัหาผังเมอืงก็จะต้องมกีารแก้ไขให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาคเหนือ เพื่อลดความแออดัในตวัเมอืง ได้แก่ โครงการรถไฟความเรว็สูงกรุงเทพฯ -เชยีงใหม่ โครงการ
สนามบนิแห่งที ่2 โครงการขนส่งมวลชนในแต่ละจงัหวดัในพืน้ทีภ่าคเหนือ 
          นอกจากนี้ ยงัใหค้วามส าคญัเรื่องการแบรนดิ้งเมอืงเชยีงใหม่สู่เมอืงตลาดกลางของผู้ซือ้และผูข้าย
ทีจ่ะมาเจอกนั (มารเ์กต็เพลส) ผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลัและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ รองรบัการคา้ไร้
พรมแดน และมรีะบบเทคโนโลยรีูปแบบสมารท์ซติี้ เอื้อให ้จงัหวดัมคีวามพร้อมในการเป็นเมอืงเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์โดยมแีผนที่จะส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิในพื้นที่ให้ก้าวสู่เศรษฐกจิดจิทิลั เพื่อให้เป็นเมอืงที่
เตบิโตภายใตน้โยบายเศรษฐกจิดจิทิลัและสมารท์ซติี้ 
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